



Long Biên yêu dấu

Rồng vốn là linh vật trong văn hóa phương Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Nhắc đến mảnh đất rồng thiêng, người ta không thể nào không nhắc đến Thăng Long nghìn năm văn hiến lưu giữ những nét độc đáo trong phong cách sống của người Việt. Và lưu truyền cho đến tận ngày nay, Long Biên – vùng đất duy nhất mang hình rồng còn tồn tại đến tận bây giờ của Thăng Long thành cổ, còn mãi khắc ghi dấu ấn đó.

Long Biên có nguồn gốc từ Làng Đông Quan, là một trong những làng cổ nhất ở Việt Nam. Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên nằm bắc ngang qua sông Hồng, nối hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, cầu Long Biên còn được xem là một chứng tích lịch sử quan trọng đã chứng kiến những thăng trầm của Hà Nội qua cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Cầu Long Biên được xây dựng vào năm 1898, khánh thành vào ngày 28/02/1902 và đến nay cầu đã nhuộm màu của thời gian dù đã được tu sửa nhiều lần. Vì vậy, sau quần thể Tháp Bút – đền Ngọc Sơn cùng chùa Một Cột, cầu Long Biên là một trong những biểu tượng đặc trưng và độc đáo nhất về lịch sử, văn hóa Hà Nội do con người tạo ra.

Long Biên được chia thành 14 Phường đó là: Phường Bồ Đề, Cự Khối, Đích Giang, Gia Thụy, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh. Đến với Long Biên người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên về phong cảnh và con người nơi đây.. Long Biên là một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Hiện nay, trên địa bàn đã và đang hình thành một số khu đô thị như khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị Bồ Đề, khu đô thị Ngọc Thụy (Khai Sơn Hill), khu đô thị Thượng Thanh, khu đô thị Sài Đồng, khu đô thị Thạch Bàn... cùng với một số khu đô thị sinh thái như Vinhomes Riverside, Beriver Long Biên, Rice Home Sông Hồng, Vinhomes The Harmony, Hà Nội Garden City...

Quận Long Biên có mạng lưới giao thông phát triển, kết nối với các tuyến đường chính và cầu quan trọng. Giao thông có đầy đủ hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy. Đường bộ có Quốc lộ 1, quốc lộ 5, đường vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.; đường sắt với hai nhà ga là ga Gia Lâm và ga Cầu Bây với các tuyến đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai; đường thủy có sông Hồng, sông Đuống... Các dự án đường sắt đi qua địa bàn quận là các tuyến số 1 (Ngọc Hồi – Yên Viên), tuyến số 4 (Liên Hà – Bắc Thăng Long); trong đó tuyến số 1 hiện đang được đầu tư xây dựng. Mạng lưới vận tải công cộng phát triển, bao gồm các tuyến xe buýt và các điểm dừng, điều này giúp cư dân di chuyển thuận tiện trong quận và kết nối với các khu vực khác trong thành phố. Cơ sở y tế tại nơi đây đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Có bệnh viện, trạm y tế và các cơ sở y tế cấp phát thuốc.

Trên địa bàn quận có mạng lưới trường học đầy đặc đầy đủ các cấp học: Tiểu học, THCS, THPT, Đại học. Tất cả đều là những ngôi trường có danh tiếng và uy tín của thành phố Hà Nội. Giáo dục Long Biên luôn đi đầu thành phố Hà Nội về công tác giáo dục tại địa phương và được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội trao tặng rất nhiều bằng khen trong công tác thực hiện giáo dục tại địa phương. Đặc biệt với sự quan tâm rất lớn từ các cấp lãnh đạo cùng sự ủng hộ từ các bậc phụ huynh, đây chính là nơi đào tạo ra những chủ nhân tương lai đáng mong chờ của đất nước.

Long Biên – Hội tụ – Tỏa sáng” cũng chờ đón tương lai...

Giáo viên – Chu Văn Anh